



รายงานการประชุม สภาวิทยาลัยนครราชสีมา

ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิทยาคารกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครและห้องประชุมเทพสถิต นครราชสีมา (ประชุมทางไกล)

รายนามผู้มาประชุม

๑. อาจารย์พิเชษฐ	พัฒนโชติ	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. อาจารย์ ดร.เรียม	ตันศิริ	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต
๓. รองศาสตราจารย์ สุรณี	อิงคกุล	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ฉลอม	อินทกุล	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. อาจารย์สกันธ์	อินทกุล	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. อาจารย์สมศักดิ์	สุคำภา	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี	เจริญวานิช	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารย์กาญจนา	นาถะพินธุ	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. อาจารย์รุจินันท์	วาธีวัฒน์รัตน์	เลขานุการสภาวิทยาลัย

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.สำเริง	แหงงกระโทก	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๒. อาจารย์ดร.สำราญ	บุญเจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. อาจารย์อรณิชา	ทศตา	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
๔. ผศ.ดร.เสถียรณภัส	ศรีวะรมย์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕. อาจารย์ภควรรณ	ลุนสำโรง	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ฝ่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๖. อาจารย์โยษิตา	ศรีทองกุล	เจ้าหน้าที่สภาวิทยาลัย/เลขานุการอธิการบดี

รายนามผู้ลาประชุม

๑. นายแพทย์กวี	ไชยศิริ	ติดภารกิจ
----------------	---------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

๑.๑ การชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งนายกสภาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การประชุมสภาวิทยาลัยดำเนินต่อไปได้สภาวิทยาลัยมีมติให้ อาจารย์พิเชษฐ พัฒนโชติ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่แทนนายกสภาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๘ วรรคสาม อาจารย์พิเชษฐฯ ประธานที่ประชุมมีเรื่องแจ้งที่ประชุมสรุปได้ว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งสถาบันการศึกษาต่างๆ เรื่องขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง กล่าวคือจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งพบว่ามีการประเมินในระดับไม่ผ่านถึงร้อยละ ๖๕ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนั้นคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา กลับมาพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการจัดการศึกษาอย่างเคร่งครัดและขอให้ชะลอการเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและศูนย์ใหม่ออกไปก่อน เพื่อรอให้การดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ต่อไปตามหนังสือที่ สศ ๐๕๐๖(๕)/ว ๙๙๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

อาจารย์รุจินันท์ วาธีพัฒน์รัตน์ เลขานุการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์ วาธีพัฒน์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม อาจารย์รุจินันท์ฯ รายงานสรุปได้ว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

นั้น สภาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติดังกล่าวดังต่อไปนี้

๓.๑.๑. การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิทยาลัยและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิทยาลัยและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยได้ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาการ กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

๓.๔ การเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาการกรุงเทพฯ

วิทยาลัยได้ส่งเรื่องโครงการขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาการกรุงเทพฯ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว

อาจารย์สกันธ์ อินทกุล กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาการกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเปิดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เนื่องจากมีหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องขอความร่วมมือในการชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง ดังนั้นวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดหลักสูตรดังกล่าวเพื่อสอนนอกที่ตั้งหรือไม่ อย่างไร

อาจารย์พิเชษฐ พัฒนโชติ ประธานที่ประชุมให้ความเห็นสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาจากหนังสือเรื่องการชะลอการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งนั้น เป็นหนังสือที่แจ้งเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ส่วนการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาการ กรุงเทพฯ สภาวิทยาลัยมีมติอนุมัติตั้งแต่การประชุมสภาวิทยาลัยครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ดังนั้นการเปิดการสอนนอกที่ตั้งดังกล่าวไม่ขัดกับหนังสือการชะลอการเปิดสอนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งและสามารถดำเนินการต่อไปได้

๓.๕ อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาและนำส่งสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

๓.๖ โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่สภาวิทยาลัยมีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานเรียบร้อยแล้ว

อาจารย์ดร.เรียม ต้นศิริ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาตให้ข้อสังเกตสรุปได้ว่า ในส่วน
การบริหารงานของวิทยาลัยมีตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทุกส่วนงาน เช่น อาจารย์รุ่งทิพย์ จันทร์ศาลา ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นเวลานานประกอบภารกิจอำนวยความสะดวกไม่มี
การแต่งตั้งบุคคลใดดำรงตำแหน่งหัวหน้า ดังนั้นเห็นควรให้แต่งตั้งอาจารย์รุ่งทิพย์ฯ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเพื่อ
ดูแลความเรียบร้อยของห้องอำนวยการหรือหัวหน้าสำนักทรัพย์สินการเงินการบริการและบัญชี เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดี ให้ความเห็นสรุปได้ว่าขอให้กรรมการสภาวิทยาลัยให้
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็น
สรุปได้ว่า หากจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารหรือมีการเพิ่มตำแหน่งในโครงสร้างการบริหาร ขอให้
วิทยาลัยนำวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อทบทวนเพื่อให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารงานดังกล่าว

อาจารย์พิเชษฐ พัฒนโชติ ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่า หากจะบรรจุวาระเรื่องดังกล่าว
เป็นวาระสืบเนื่องจะถือว่าเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ หรือเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมใน
ครั้งนี้ แล้วบรรจุวาระในการประชุมเป็นวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

อาจารย์ดร.เรียมฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
ดังนั้นขอให้ขึ้นไปตามข้อเสนอแนะของท่านกรรมการสภาวิทยาลัย

๓.๗ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ตามที่สภาวิทยาลัยมีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยโดยมีการเพิ่มตำแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและที่ประชุมสภาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งอาจารย์ ดร. เฉลิมชัย มนุ
เสวต เพื่อดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนั้น บัดนี้วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ ดร.เฉลิมชัยฯ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

๓.๘ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ตามที่สภาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบในการถอดถอนอาจารย์พัฒนศิลป์ สำเร็จรัมย์
ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งอาจารย์อรณิชา ทศดา ดำรง
ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนานั้น วิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์อรณิชาฯ ดำรงตำแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาเรียบร้อยแล้วตามคำสั่งวิทยาลัยนครราชสีมาที่ ๐๔๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วิทยาลัยนครราชสีมา

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานต่อที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชาฯ รายงานสรุปได้ว่า เนื่องจากวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารและวาระในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยหมดลง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ ข้อ ๕ ซึ่งกำหนดให้วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยประกอบด้วย อาจารย์ฉลอม อินทกุล ตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ คณบดีไม่น้อยกว่า ๔ คนเป็นกรรมการ ประกอบด้วยคณบดี ๘ คนคือ ๑) ร.อ.นพ. ศรีณย์ อินทกุล รองอธิการบดีอาวุโส/คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน ๒) ผศ.ดร.เสถียรธณภัส ศรีวะรัมย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๓) อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง คณบดีคณะนิติศาสตร์ ๔) อาจารย์พิชานาถ เงินดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ๕) อาจารย์ปรีชาณัฐ เอื้อยศิริเมธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันท์ ๗) อาจารย์ศิริวัฒน์ โทศิริกุล คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์ ๘) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณาจารย์ประจำวิทยาลัย ๑ คนเป็นกรรมการและเลขานุการ คือ อาจารย์รุจินันท์ วาธีพัฒน์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการอาจารย์อรณิชา ทศตา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ดังนั้นวิทยาลัยเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริหารงานบุคคลวิทยาลัย ทดแทนคณะกรรมการชุดเดิม วิทยาลัยนครราชสีมา ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเรียนเสนอสภาวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อให้ความเห็นชอบตามความในมาตรา ๓๔ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

รองศาสตราจารย์สุรณี อิงคากุล กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชาฯ รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ คือ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งจัดสวัสดิการของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัย เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำการใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้างบุคลากร พิจารณาวินิจฉัยปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้ข้อบังคับบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

รองศาสตราจารย์สุรณี ฯ สอบถามให้ข้อสังเกตสรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัย จะดำเนินการในรูปแบบของการจัดการงานบุคคล Personal Management หรือ Human Resource Management ซึ่งจะบริหารในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรและ Human Resource Development การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในองค์กร เพราะฉะนั้นหากบริหารแบบ HR จะเป็นการบริหารในมุมที่กว้างกว่า และสามารถพัฒนาวิทยาลัยในการปรับองค์กรให้มีบุคลากรที่ดีเข้ามาปฏิบัติงาน มีการคัดสรรบุคลากร มีการจัดอบรมสัมมนา และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยสามารถตรวจวัดได้ว่ามีบุคลากรคนใดที่ทำประโยชน์ให้กับวิทยาลัย มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่ว่างอยู่ในการบริหารงาน HR จะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการวิทยาลัยเป็นอย่างดี รวมถึงการพิจารณาอัตราเงินเดือน Job Description เป็นต้น จากการที่ได้พิจารณา Job Description ของวิทยาลัยจะเห็นได้ว่า การจัดทำ Job Description เป็นรูปแบบเดียวกันจนเกินไป ซึ่งแต่ละบุคคลน่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามสายงานไม่ควรจะมีความเหมือนกันทั้งสำนักงานเพราะหากมีบุคลากรลาออกจะสามารถทราบได้ทันทีว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถด้านใด เพราะฉะนั้นในรายละเอียดของ Job Description นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยในการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และขอให้วิทยาลัยเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยในส่วนของเวลาในการมาปฏิบัติงานของพนักงานวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชาฯ รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า จะนำข้อสังเกตของกรรมการสภาไปปรับใช้ในการบริหารงานต่อไป

อาจารย์ดร.เรียม ต้นศิริ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาตให้ข้อสังเกตสรุปได้ว่า เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยนั้น หน่วยงานดังกล่าวยังไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการบริหารงานเช่นบุคลากรที่ทำงานเป็นบุคลากรใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบการมาปฏิบัติงานน่าจะมีรูปแบบที่ชัดเจนและขอให้มีการระบุรายละเอียดให้มากกว่าแบบฟอร์มเก่า ดังนั้นขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขคือ หากฝ่ายบุคคลมีการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในด้านการบริหารงานบุคคล ควรจะจัดให้บุคลากรนั้นเข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

๕.๒ อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง)

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานต่อที่ประชุม อาจารย์ดร.สำราญฯ รายงานสรุปได้ว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา คือกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษายุติการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ซึ่งวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัดนี้ผู้เข้าศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และวิทยาลัยไม่ได้มีการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด วิทยาลัยนครราชสีมา ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ เห็นควรปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และสภาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่อนุมัติ ตามความในมาตรา ๓๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

อาจารย์พิเชษฐ พัฒนโชติ ประธานที่ประชุมสอบถามสรุปได้ว่า หลักสูตรที่ขออนุมัติปิดมีผลต่อนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร

อาจารย์ดร.สำราญฯ รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า หลักสูตรที่ขออนุมัติปิดจะมีผลต่อนักศึกษาจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๕.๓ อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานต่อที่ประชุม อาจารย์ดร.สำราญฯ รายงานสรุปได้ว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา คือกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษายุติการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ซึ่งวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้ผู้เข้าศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และวิทยาลัยไม่ได้มีการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด วิทยาลัยนครราชสีมา ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ เห็นควรปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และสภาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่อนุมัติ ตามความในมาตรา ๓๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๕.๔ อนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานต่อที่ประชุม อาจารย์ดร.สำราญฯ รายงานสรุปได้ว่า ตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำวิทยาลัยนครราชสีมาจำนวนหนึ่งได้ลาออก และมีการรับอาจารย์เข้ามาทดแทนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาลัยจึงขอปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องรวม ๒ หลักสูตรคือ

๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเดิมมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ๕ คน ดังนี้ อาจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร อาจารย์ธนาทร ทยานานทอง อาจารย์เบญจมาศ ดวงลูกแก้ว อาจารย์ภูวดล เข้มพิลาและอาจารย์เรืองศักดิ์ มูลเกษร มีการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ๒ คนคือ จากเดิมอาจารย์ธนาทร ทยานานทองเป็นอาจารย์ภควรรณ ลุนสำโรง และจากเดิมอาจารย์ภูวดล เข้มพิลา เป็นอาจารย์สุพรรณศรี สุคำภา

๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเดิมมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ๕ คน ดังนี้ อาจารย์ศิริวัฒน์ โทศิริกุล อาจารย์ณอมศักดิ์ โสภณ อาจารย์ธันท์ มณีม่วง อาจารย์กิติพงษ์ รัตนวงกตและอาจารย์โบทัน บุษผาวาส มีการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ๒ คนคือ จากเดิมอาจารย์ณอมศักดิ์ โสภณเป็นอาจารย์สุปราณี ทัพมงคลและจากเดิมอาจารย์ธันท์ มณีม่วงเป็นอาจารย์จันทร์จิรา ใจอดทน

การดำเนินการปรับปรุง อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวได้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วในคราวการประชุมครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และสภาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่อนุมัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามความในมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๕.๕ อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานต่อที่ประชุม อาจารย์ดร.สำราญฯ รายงานสรุปได้ว่า สำนักทะเบียนและวัดผลวิทยาลัยได้ทำการตรวจสอบพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวม ๓ คณะวิชาคือ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ คน คณะสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๑ คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จำนวน ๑๑ คน รวม ๑๓ คน สำนักทะเบียนและวัดผลได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง ๑๓ คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเห็นควรเสนอสภาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป ดังเอกสารแนบ และสภาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่อนุมัติผู้สำเร็จ

การศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ (๗) วิทยาลัยจึงนำเสนอ
กรรมการสภามาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรณภัสฯ รายงานสรุปได้ว่า หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อภาษาไทย รป.ม. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public
Administration ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.P.A. สถานภาพของหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ หลักสูตรดังกล่าว
จัดการเรียนการสอนทั้งแผน ก แบบ ก ๒ แบบทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข แบบไม่ทำวิทยานิพนธ์แต่
ต้องทำผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต วิชาเอก
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตรมี ๒ สาขาคือการบริหารงานท้องถิ่นและนโยบายสาธารณะและการ
บริหารการพัฒนา อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา เช่น นักวางแผน ผู้บริหารในภาครัฐและ
เอกชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ดร.สุรัชย์ เลี่ยมทอง อาจารย์ดร. ภาณุโรจน์ ธน
ทรัพย์ รองศาสตราจารย์ผิน ปานขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ดร.สุรัชย์ เลี่ยมทอง
อาจารย์ดร. ภาณุโรจน์ ธนทรัพย์ รองศาสตราจารย์ผิน ปานขาว อาจารย์ดร.วรภุรี มูลสิน นาวาตรี ดร.
สุรัชย์ มหาวิระ พล ต.อ. สุวรรณ สุวรรณเวช อาจารย์ดร.แดนวิชัย สายรักษา กำหนดการเปิดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แผนการรับนักศึกษาที่มีจำนวน ๔๐ คน ค่าใช้จ่ายในการ
เรียนการสอนตลอดหลักสูตร ๑๕๐,๐๐๐ บาท โครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๓๖ หน่วยกิตประกอบด้วยแผน
ก ต้องศึกษา หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ๙ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วย
กิต ส่วนแผน ข ต้องศึกษาหมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ๑๕ หน่วยกิต และหมวดการ
ค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำการสำรวจความต้องการการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมีผู้ให้
ความสนใจจะเข้าศึกษาต่อไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน หลักสูตรดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการร่าง
หลักสูตรที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยนำเข้าที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัยที่ประชุมมีมติ
ให้ความเห็นชอบให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิทยาลัย
และสภาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ (๖) วิทยาลัยจึงนำเสนอกรรมการสภามาเพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติ

รองศาสตราจารย์สุรภี อิงคากุล กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
การเปิดหลักสูตร วิทยาลัยได้ศึกษาเรื่องการให้ค่าปรึกษาวิทยานิพนธ์ของจำนวนอาจารย์ประจำต่อจำนวน

นักศึกษาที่มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร วิทยาลัยได้ศึกษาจุดคุ้มทุนในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรหรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรณภัสสา รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้สำหรับให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเพียงพอ หากจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจะมีการรับอาจารย์เพิ่มเติมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสกอ. ในเรื่องของจุดคุ้มทุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวจะมีจุดคุ้มทุนที่จำนวนนักศึกษา ๒๑ คน แต่ถ้านักศึกษามีจำนวนไม่ถึง ๓๐ คน จะไม่มีการเปิดการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นสรุปได้ว่า ประเด็นที่หนึ่งปัจจุบันมีหลายสถาบันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มเป้าหมายของผู้สนใจศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับวิทยาลัย ดังนั้นต้องมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ความโดดเด่นในหลักสูตร เช่น การทำการเปรียบเทียบหลักสูตรกับสถาบันอื่นว่ามีความแตกต่างอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นจำนวนหน่วยกิต ค่าใช้จ่าย คณาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิทธิพิเศษ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยที่มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น เพื่อแก้ไขและใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ประเด็นที่สองวิทยาลัยต้องจัดทำแผนที่จะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยน่าจะมีการจัดทำแผนในการเปิด - ปิด หลักสูตรบรรจุไว้ในแผนเพื่อให้ครอบคลุมถึงแผนการเงิน บุคลากรและเป็นการกำหนดทิศทางการบริหารวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์กาญจนา นาละพินธุ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นสรุปได้ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์สุรภีฯ คือวิทยาลัยควรจะทำแผนการเปิด - ปิดหลักสูตร อาจเป็นแผนระยะยาวว่าในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยมีแผนจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใดบ้าง เพื่อใช้ในการอ้างอิงเมื่อมีการเปิดหลักสูตรขึ้นใหม่ว่าได้นำดำเนินการตามแผนดังกล่าว และส่งผลให้ฝ่ายต่อการติดตามผลการดำเนินงานยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๖.๒ การรับรองวิทยฐานะและการรับทราบการเปิดดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาเอก

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถียรณภัส ศรีวระมย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรณภัสสา รายงานสรุปได้ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ. ที่ สธ ๐๕๐๖(๔)/๑๒๓๐๐ เรื่องการรับรองวิทยฐานะและการรับทราบการเปิดดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาเอก ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสกอ. ให้วิทยาลัยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ทั้ง ๕ คน และต้องนำหลักหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาศึกษาเสนอสภาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสกอ. ดังนั้นวิทยาลัยจึงดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปได้ว่า วิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของหลักสูตร เช่น โครงสร้างหลักสูตร ภาคการศึกษาที่เปิดดำเนินการ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การเสนอเอกสารหลักสูตรเป็นไปตามแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อให้สกอ.รับทราบหลักสูตรโดยต้องส่งรายงานการประชุมสภาครบทุกครั้งที่มีการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ส่วนเอกสารหลักสูตรตามข้อ ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น วิทยาลัยได้มีการปรับแก้จากข้อความ “ไม่มี” เป็น “หลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๖.๓ กำหนดการประชุมสภาครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เลขานุการสภาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุมสรุปว่าตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กำหนดให้มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยเสนอวันประชุมสภาวิทยาลัยครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.



(อาจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม